

COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก



อาจารย์ปานเทพ พิ้วพงษ์พันธ์

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

College of Oriental Medicine

ในนามของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ตั้งใจเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียรจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ ซึ่งล้วนเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นคนที่มีความสุข มีความชาญฉลาดในการเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นผู้มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต และเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต และจงตั้งใจนำความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการวิจัยพัฒนาสมุนไพร ไปบูรณาการความรู้เพื่อให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อต่อยอดจากองค์ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือการนำความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างอาชีพที่มั่นคงทางด้านธุรกิจบริการสุขภาพ หรือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี และองค์ความรู้สร้างประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในโลก

ปัจจุบัน พร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระศรีศาสดา ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวมหาวิทยาลัยรังสิต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดปกป้องและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมปรารถนาในสิ่งที่ดั่งาม และยั่งยืนตลอดไป



อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก